



ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฮ.ศ. ๑๔๔๒)
ของผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในหลายประเทศ ทั้งยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อทำให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์เกิดความไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เห็นชอบมอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กำหนดแนวทางการบริหารจัดการในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฮ.ศ. ๑๔๔๒) ของผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฮ.ศ. ๑๔๔๒) ดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งจากช่องทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) และหน่วยงานของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งในเบื้องต้น สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ขอรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย กล่าวโดยสรุป ดังนี้

๑.๑ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียได้เริ่มทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชนแล้ว แต่ยังคงเป็นส่วนน้อยที่ได้รับการฉีดวัคซีน เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการจัดส่งวัคซีน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ครอบคลุมในภาพรวมของประเทศได้

๑.๒ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียชะลอการอนุญาตเดินทางเข้าประเทศจากปลายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไปเป็นช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

๑.๓ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียยังไม่มีแผนการเชิญคณะผู้แทนฮัจย์ของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมเตรียมการฮัจย์ประจำปี ทำให้ไม่มีความชัดเจนในรูปแบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจย์ ในปีนี้

จากสถานการณ์ตามข้อ ๑.๑ - ๑.๓ จะส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฮ.ศ. ๑๔๔๒) การบริหารจัดการของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

๒. ดำเนินการติดต่อผู้ประกอบการฮัจย์ที่ตนสังกัดเพื่อแจ้งความประสงค์ยืนยันการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีนั้นตามแบบท้ายประกาศ โดยให้ดำเนินการ ในระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

๓. ให้ผู้ประกอบการฮัจย์รวบรวมแบบแจ้งความประสงค์ของผู้ลงทะเบียนในสังกัดของตนทุกคน ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย โดยเร็ว

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จะพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้

๑. ในกรณีที่ท่านแจ้งยืนยันการเดินทาง ท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย หรือผู้ประกอบการฮัจย์แล้วแต่กรณี มีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าประกันการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากมาตรการเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฮ.ศ. ๑๔๔๒) รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการยื่นขอหนังสือตรวจลงตรา (VISA) และค่าบริการต่าง ๆ ซึ่งหากค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้นถูกเรียกเก็บแล้ว แต่มีเหตุให้ท่านไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ กรณีดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยจะดำเนินการคืนค่าประกันการเดินทางเท่าที่เหลืออยู่จากการชำระค่าดำเนินการต่าง ๆ ให้กับท่านต่อไป

๒. ในกรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการเดินทาง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จะดำเนินการคืนเงินประกันการเดินทาง จำนวน ๘๐,๔๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้กับท่านผ่านผู้ประกอบการฮัจย์ที่ท่านสังกัดโดยเร็ว และให้คืนสิทธิในการยืนยันการลงทะเบียน เป็นผู้แสดงความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฮ.ศ. ๑๔๔๓) ให้กับผู้ที่ขอยกเลิกการเดินทางทุกคน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนาคต จงจิระ)
อธิบดีกรมการปกครอง

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย